

**THỰC HIỆN TỐT HƠN NỮA...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 14/9, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương làm trưởng đoàn làm việc với Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh về kết quả thực hiện cuộc vận động tại Thái Bình. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh dự buổi kiểm tra.

được các thành viên trong ban chỉ đạo các cấp cùng các đơn vị chức năng, các địa phương chỉ đạo quyết liệt và triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của các doanh nghiệp, nhà sản xuất hàng nội địa chân chính. Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh đã tổ chức kiểm tra 596 vụ, xử lý 468 vụ vi phạm về buôn lậu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 1,4 tỷ đồng. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Các doanh nghiệp và người dân đã ưu tiên lựa chọn các mặt hàng do Việt Nam sản xuất phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt.

Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã tích cực đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tới người dân trên địa bàn tỉnh. Nhiều hoạt động như đưa hàng Việt về nông thôn, hội chợ, triển lãm, đưa nông sản lên sân thương mại điện tử... được triển khai đã góp phần quảng bá, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động thời gian qua. Các đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh Thái Bình tiếp tục quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà



Các đồng chí: Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham quan sản phẩm của Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hâu.

Ảnh: THÀNH TÂM

nước và của tỉnh liên quan đến cuộc vận động, nhất là Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến hàng xuất khẩu, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong triển khai cuộc vận động, tạo sự lan tỏa và phát huy hiệu quả thực chất các hoạt động. Tiếp tục kiên trì và củng cố tổ chức nhằm nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong ban chỉ đạo góp phần triển khai cuộc vận động tốt hơn. Các

thành viên tăng cường công tác kiểm tra, chống buôn lậu hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm thay đổi nhận thức về việc ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại huyện Tiên Hải và Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hâu (Tiên Hải).

TIẾN DAT - ANH DAN

**HOÀN THIỆN CÁC KHẨU CHUẨN BỊ...**

(Tiếp theo trang 1)

quy mô lớn với khoảng 600 đại biểu quốc tế, trung ương, các địa phương khu vực phía Bắc và một số doanh nghiệp lớn tham gia trực tiếp tại hội nghị.

Đồng thời, hội nghị cũng kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại nhiều địa phương trong cả nước và một số nước trên thế giới. Để bảo đảm thành công

của hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, trang trí khánh tiết, kịch bản nội dung, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, bài trí sản phẩm quảng bá, công tác truyền thông cho sự kiện. Đồng

chí yêu cầu ngoài kết nối trực tiếp tiêu thụ sản phẩm, hội nghị phải cung cấp cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước thấy rõ hướng phát triển của tỉnh và tiềm năng, thế mạnh, những sản phẩm chủ lực của tỉnh, tạo ra cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

chỉ yêu cầu ngoài kết nối trực tiếp tiêu thụ sản phẩm, hội nghị phải cung cấp cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước thấy rõ hướng phát triển của tỉnh và tiềm năng, thế mạnh, những sản phẩm chủ lực của tỉnh, tạo ra cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

**Truyền thông Luật Giao thông đường bộ và công tác bảo đảm ATGT**

Sáng ngày 14/9, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng tổ chức truyền thông Luật Giao thông đường bộ và công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) tại Công ty TNHH PS Vina (khu công nghiệp Gia Lễ).

Tại buổi truyền thông, hơn 200 đoàn viên, công nhân lao động của Công ty được thông tin về tình hình tai nạn giao thông, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, công tác bảo đảm ATGT trên địa bàn tỉnh... Đồng thời, hướng dẫn một số quy định của pháp luật về trật tự ATGT;

quy tắc và cách ứng xử khi tham gia giao thông; các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông; ý thức chấp hành các quy định về trật tự ATGT, trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông... Buổi truyền thông nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, ý thức của người lao động trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

MAI THƯ

**ĐÔNG HƯNG**

**Phát hiện, xử lý 91 vụ vi phạm quy định về chất lượng hàng hóa**



Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra tại Công ty TNHH Thương mại thiết bị may Kiến Đạt Việt Nam, xã Đông Xuân (Đông Hưng).

Từ đầu năm đến nay, Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã thực

hiện 118 cuộc kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Đông Hưng.

**48 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận đỡ đầu**

Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, Hội LHPN huyện Đông Hưng và hội LHPN 38/38 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tích cực hưởng ứng, triển khai nhiều hoạt động để huy động các nguồn lực nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

phụ nữ và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền thu được trên 86 triệu đồng. Cùng với nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, toàn huyện đã nhận đỡ đầu 48 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trao nhận đỡ đầu là 78,6 triệu đồng, trong đó Hội LHPN huyện nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi, hội LHPN các xã, thị trấn nhận đỡ đầu 46 trẻ. Ngoài hỗ trợ tiền mặt 1,2 - 2 triệu đồng/em/năm, các em

còn được nhận nhiều phần quà giá trị khác như: quần áo, đồ dùng học tập, thẻ bảo hiểm y tế, xe đạp...

Thời gian tới, Hội LHPN huyện Đông Hưng tiếp tục rà soát những trường hợp trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; duy trì, nhân rộng mô hình thu gom phế liệu xây dựng quy ủng hộ phụ nữ và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; làm tốt hơn nữa công tác huy động cả hệ thống chính trị, các nhà hảo tâm đồng hành để thực hiện đạt mục tiêu 100% trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đỡ đầu.

THU HIỀN

**ỦY BAN MTTQ HUYỆN HƯNG HÀ Hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo**

Sáng ngày 14/9, Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà tổ chức trao sinh kế cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

MTTQ huyện đã trao 1 con bò trị giá hơn 13 triệu đồng cho gia đình ông Tạ Văn Tiến, thôn Đa Phú 2, xã Thống Nhất; trao 5 con lợn nái trị giá trên 50 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của các xã Hồng An, Chí Hòa, Chi Lăng, Hùng Dũng, Bắc Sơn. Toàn bộ kinh phí được Ủy ban MTTQ huyện vận động

và trích từ quỹ “Vì người nghèo” huyện.

Thông qua hoạt động hỗ trợ sinh kế, Ủy ban MTTQ huyện mong muốn giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Các gia đình sau khi nhận hỗ trợ sinh kế, nếu tiếp tục phát triển được đàn vật nuôi sẽ cùng với MTTQ các cấp trao tặng vật nuôi cho các hộ nghèo khác trên địa bàn huyện để tạo nguồn sinh kế lâu dài.

TIẾN DAT

**VŨ THƯ 106 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác đoàn, đội, phong trào thanh thiếu nhi**



Huyện đoàn Vũ Thư huy động lực lượng tham gia cứng hóa đoạn đường tại xã Trung An trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Huyện đoàn Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 - 2022; chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Năm học 2021 - 2022, đoàn thanh niên các cấp huyện Vũ Thư phối hợp tốt với các liên đội, nhà trường tổ chức hiệu quả các hoạt động, phong trào thi đua, tạo môi trường sôi nổi để thiếu nhi thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Nhiều liên đội đã chủ động tìm nguồn lực, làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nhiều mô hình hay như: mô hình phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em; có cách làm sáng tạo trong giáo dục truyền thống lịch sử...

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022, Huyện

đoàn và đoàn các xã, thị trấn đã xây dựng được 2 tuyến đường thanh niên tự quản, củng cố 1 đoạn đường tại xã Trung An, Hiệp Hòa; xây dựng và sửa chữa nhà ở giúp 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vũ Tiến; cắm 50 biển cảnh báo nước sâu nguy hiểm; tu sửa hướng nghiệp cho hơn 300 lượt đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các chiến dịch “mùa hè xanh”, “tiếp sức mùa thi”...

Nhân dịp này, lãnh đạo Huyện đoàn Vũ Thư đã trao cờ thi đua, bằng khen của Tỉnh đoàn cho 17 tập thể, 20 cá nhân và giấy khen của Huyện đoàn cho 69 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác đoàn, đội, phong trào thanh thiếu nhi năm học 2021 - 2022.

QUYÊN LƯU

**THẨM TRA, XÁC MINH KẾT QUẢ...**

(Tiếp theo trang 1)

lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030; kế hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao giai đoạn 2021 - 2030... Ngoài ra, Sở còn tham mưu ban hành cơ chế đặc thù cho đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Bình; thực hiện chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa, kết quả đến năm 2021 đã đạt 91,6%, vượt chỉ tiêu được giao. Mục tiêu năm 2023 phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%; thôn, tổ dân phố văn hóa đạt trên 90%; người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 36% dân số; gia đình thể thao đạt 26%; tham gia các giải thể thao quốc gia, quốc tế giành từ 120 - 150 huy chương các loại; tổng lượt khách du lịch đạt 800.000 lượt, khách quốc tế đạt 500 lượt, doanh thu đạt 640 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần làm rõ hơn những kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động số 02-Ctr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động số 02 của UBND tỉnh. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác văn hóa, thể thao và du lịch, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung chỉ đạo thực hiện các đề án đã ban hành; kiểm tra, đôn đốc, giám sát, phân định lộ trình thực hiện cụ thể, đồng thời tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chú trọng việc quản lý, trung tu, tôn tạo các di tích lịch sử, di tích văn hóa, cơ sở thờ tự thuộc lĩnh vực quản lý. Thực hiện các giải pháp hướng tới số hóa di sản. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về lễ hội, văn hóa, thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ văn hóa. Chú trọng phát huy thể thao thành tích cao, hoạt động văn hóa cộng đồng khơi gợi nhiều mô hình tổ nhiều thời điểm khác nhau, trở thành món ăn tinh thần, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

**ĐOÀN CÔNG TÁC...**

(Tiếp theo trang 1)

để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng kế hoạch dạy học chương trình GDPT mới và chương trình GDPT hiện hành, thừa, thiếu giáo viên cục bộ, tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh... Đồng chí mong muốn ngành giáo dục Thái Bình sẽ sớm có những giải pháp phù hợp để thực hiện hiệu quả chương trình GDPT mới, giúp học sinh thích đến lớp, hoạt động sôi nổi, tích cực trong các tiết học, bước đầu hình thành được các năng lực, phẩm chất theo yêu cầu của từng môn học.

**Khảo sát xây dựng Luật Lưu trữ (sửa đổi)**

Sáng ngày 14/9, đoàn khảo sát của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ làm việc với Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ về khảo sát phục vụ xây dựng Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Theo báo cáo của Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ, thời gian qua, công tác thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh được thực hiện thường xuyên, hàng năm Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồ sơ, tài liệu từ 3 - 5 cơ quan thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. Việc chính lý tài liệu tồn đọng, tích đọng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản đến nay đang được thực hiện hiệu quả, hiện chỉ còn số ít cơ quan còn tài liệu tích đọng, bỏ gói chưa được xử lý. Tại Lưu trữ lịch sử tỉnh đang bảo quản 35 phòng tài liệu, tương đương 640 mét giá tài liệu. Công tác chính lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê cũng được thực hiện theo quy định. Hiện nay, việc khai thác hồ sơ, tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh được thực hiện trên phần mềm khai thác tài liệu trực tuyến, bảo đảm chính xác, nhanh chóng, hiệu quả, giảm thiểu thời gian khai thác.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung đã được quy định trong Luật Lưu trữ năm 2011 chưa mang tính khả thi, chưa được thực hiện trong thực tiễn; những nội dung phát sinh trong thực tiễn chưa được quy định trong Luật Lưu trữ năm 2011 và đề xuất nội dung mới cần bổ sung trong Luật Lưu trữ (sửa đổi) như: quy định rõ giá trị pháp lý của tài liệu Lưu trữ điện tử, tài liệu số hóa; quy định rõ quy trình, nghiệp vụ công tác lưu trữ điện tử, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý tài liệu điện tử; bổ sung thêm các điều, khoản quy định về kho Lưu trữ cấp huyện và trách nhiệm quản lý, thu nhập tài liệu Lưu trữ cấp huyện; quy định thống nhất việc giải mật tài liệu Lưu trữ...

Đoàn khảo sát đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ, trên cơ sở đó, đoàn sẽ tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của địa phương vào xây dựng dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) phù hợp với yêu cầu của thực tiễn quản lý công tác Lưu trữ hiện nay.

ĐÀO QUYÊN

**Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19**

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

---

**Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 14/9**

**Thế giới: Hơn 615 triệu ca mắc Covid-19**  
 Tính đến chiều ngày 14/9, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 615 triệu ca, trong đó hơn 6,52 triệu người đã tử vong.

**Việt Nam: Số ca mắc mới giảm gần 200 ca so với ngày 13/9**  
 Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 14/9, cả nước ghi nhận hơn 3.100 ca mắc Covid-19 mới, giảm gần 200 ca so với hôm qua.

Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 258,9 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Trong ngày, gần 45.330 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số ca nặng đang phải thở oxy là 125 ca.

**Thái Bình: 63 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế**  
 Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 63 bệnh nhân.

Ngày 13/9, các địa phương trong tỉnh đã tiêm được hơn 3.400 mũi vắc-xin phòng Covid-19, nâng tổng số mũi tiêm đã thực hiện được tính đến hết ngày 13/9 là hơn 4,21 triệu mũi, trong đó tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt hơn 93,2%, mũi 4 đạt 66%; tỷ lệ trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt hơn 46,7%; tỷ lệ trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt hơn 85,4%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là 54%.

**HOÀNG LANH**

---

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
---	--